

## ข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมในการศึกษาของ EPIC-NSW: การเปลี่ยนแปลงจากการรับยา PrEP ในการศึกษาเป็นการรับยา PrEP

### นอกการศึกษาของ EPIC-NSW

#### เรียนผู้เข้าร่วมของ EPIC-NSW

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2018 รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศว่าจะมีรายชื่อยา PrEP อยู่ในสิทธิประโยชน์ทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Benefit Scheme - PBS) ณ วันที่ 1 เมษายน 2018 ซึ่งหมายความว่า หากคุณมีบัตร Medicare คุณจะสามารถชื้อยา PrEP ในราคาที่มีการอุดหนุนจากร้านขายยาชุมชนได้ คุณยังจะต้องใช้ใบสั่งยาของแพทย์

การศึกษาของ EPIC-NSW จะหยุดการ การรับสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2018 หากต้องการใช้ยา PrEP ต่อไป คุณจะต้องปรึกษากับแพทย์ของคุณและขอรับใบสั่งยาเพื่อ:

- ชื้อยา PrEP ผ่านทาง PBS ในราคาที่มีการอุดหนุนหากคุณมีบัตร Medicare (ปัจจุบันอยู่ที่ 39.5 เหรียญต่อเดือนหรือ 6.40 เหรียญต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีบัตร Health Care) หรือ
- ชื้อยา PrEP ในราคาเต็มในออสเตรเลียหากคุณไม่มีสิทธิ์ในโครงการ Medicare หรือ
- ชื้อยา PrEP ทางออนไลน์จากต่างประเทศโดยการนำเข้าด้วยตนเอง

---

#### คุณได้ลงทะเบียนเข้าร่วม EPIC-NSW ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2017 หรือไม่

หากคุณลงทะเบียนเข้าร่วมใน EPIC-NSW ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2017 คุณจะได้รับการรับยา PrEP ต่อเป็นเวลา 2 ปี แพทย์ของคุณจะจัดเตรียมใบสั่งยาครั้งสุดท้ายให้กับคุณสำหรับยา PrEP ในการศึกษาเมื่อคุณเข้ารับการตรวจในการศึกษาของเดือนที่ 21 ในการเข้ารับการตรวจในการศึกษาครั้งสุดท้ายของคุณ (ในเดือนที่ 24) หากคุณต้องการรับยา PrEP นอกการศึกษาต่อไป แพทย์ของคุณจะจัดเตรียมใบสั่งยาสำหรับ PrEP ให้กับคุณผ่านทาง PBS ในราคาที่มีการอุดหนุนหากคุณมีสิทธิ์ในโครงการ Medicare หรือใบสั่งยาที่จะชื้อยา PrEP ในออสเตรเลียในราคาเต็มหรือชื้อยา PrEP ทางออนไลน์จากต่างประเทศโดยการนำเข้าด้วยตนเอง

อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถออกจากการศึกษาได้ทุกเมื่อหลังจากวันที่ 1 เมษายน 2018 (วันที่ของการจัดทำรายการ PBS) เพื่อรับยา PrEP ผ่านทาง PBS ในราคาที่มีการอุดหนุนหากคุณต้องการ คุณควรยังคงไปพบแพทย์ของคุณทุก ๆ 3 เดือนเพื่อขอรับใบสั่งยาและรับการทดสอบ HIV การทำงานของไตและ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาตามปกติของคุณ ปรึกษากับแพทย์ของคุณสำหรับการเข้าถึงยา PrEP อย่างต่อเนื่อง

#### คุณได้ลงทะเบียนเข้าร่วม EPIC-NSW หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2017 หรือไม่

หากคุณลงทะเบียนหลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2017 คุณจะได้รับการรับยา PrEP ในการศึกษา 3 เดือนสุดท้าย เมื่อคุณเข้ารับการตรวจในการศึกษาครั้งแรกหลังจากวันที่ 30 เมษายน 2018 ในการเข้ารับการตรวจในการศึกษาครั้งสุดท้ายนี้ แพทย์ของคุณจะพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ (ตามที่อธิบายข้างต้น) ที่ให้คุณสามารถเข้าถึงยา PrEP นอกการศึกษา ครั้งต่อไปที่คุณกลับไปคลินิก แพทย์ของคุณจะจัดเตรียมใบสั่งยาสำหรับ PrEP ให้กับคุณผ่านทาง PBS ในราคาที่มีการเงินอุดหนุน หากคุณมีสิทธิ์ในโครงการ Medicare หรือใบสั่งยาที่จะชื้อยา PrEP ในออสเตรเลียในราคาเต็ม หากคุณไม่มีสิทธิ์ในโครงการ Medicare หรือชื้อยา PrEP ทางออนไลน์จากต่างประเทศโดยการนำเข้าด้วยตนเอง ปรึกษากับแพทย์ของคุณสำหรับการเข้าถึงยา PrEP อย่างต่อเนื่อง

#### คุณได้ลงทะเบียนเข้าร่วม EPIC-NSW ระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึง 30 เมษายน 2018 หรือไม่

หากคุณลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึง 30 เมษายน 2018 คุณจะได้รับยา PrEP ในการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งเดือนในครั้งแรก และกลับมาที่คลินิกเพื่อให้คุณเข้ารับการตรวจของเดือนที่ 1 ในการเข้ารับการตรวจของเดือนที่ 1 (การเข้ารับการตรวจในการศึกษารั้งสุดท้ายของคุณ) คุณจะได้รับยา PrEP ในการศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน หากแพทย์ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามของคุณหรือความเป็นพิษของยา ในการเข้ารับการตรวจในการศึกษารั้งสุดท้ายนี้ แพทย์ของคุณจะพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ (ตามที่อธิบายข้างต้น) ที่มีให้คุณสามารถเข้าถึงยา PrEP นอกการศึกษา ครั้งต่อไปที่คุณกลับไปคลินิก แพทย์ของคุณจะจัดเตรียมใบสั่งยาสำหรับ PrEP ให้กับคุณผ่านทาง PBS ในราคาที่มีการเงินอุดหนุน หากคุณมีสิทธิ์ในโครงการ Medicare หรือใบสั่งยาที่จะซื้อยา PrEP ในออสเตรเลียในราคาเต็ม หากคุณไม่มีสิทธิ์ในโครงการ Medicare หรือซื้อยา PrEP ทางออนไลน์จากต่างประเทศ โดยการนำเข้าด้วยตนเอง ปริญญาบัตรแพทย์ของคุณสำหรับการเข้าถึงยา PrEP อย่างต่อเนื่อง

**ฉันจะขอรับใบสั่งยาสำหรับยา PrEP หลังจากที่คุณเข้าร่วมการศึกษาของ EPIC-NSW เสร็จสิ้นแล้วได้จากที่ไหน**

คุณสามารถกลับไปคลินิก EPIC ของคุณหรือไปพบแพทย์ทั่วไป (โปรดติดต่อแพทย์เพื่อยืนยันว่า พวกเขาสามารถสั่งยา PrEP) เพื่อขอรับใบสั่งยาและรับการทดสอบ HIV, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการทำงานของไต

**ฉันจะรับยา PrEP ของฉันได้จากที่ไหนหลังจาก EPIC เสร็จสิ้นลง**

คุณสามารถนำใบสั่งยาของคุณ ไปที่ร้านขายยาใด ๆ ของชุมชนเพื่อรับยา PrEP ของคุณ ขอแนะนำให้โทรติดต่อร้านขายยาก่อนเพื่อตรวจสอบว่ามียา PrEP อยู่ในสต็อกหรือไม่ อาจใช้เวลาสองถึงสามวันในการรับสต็อกของคุณ คุณต้องวางแผนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ยา PrEP ขาดตลาด ควรรับประทานยาวันละหนึ่งเม็ดทุกวัน

ยาเม็ด PrEP ที่คุณซื้อนอกการศึกษา EPIC-NSW อาจมีลักษณะ (รูปร่างหรือสี) ไม่เหมือนกับยา PrEP ในการศึกษาของคุณ เนื่องจากอาจมีการผลิตโดยบริษัทอื่น หากคุณมีข้อกังวลใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ

**โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือเยี่ยมชมที่ <https://epic-nswstudy.org.au>**

หากคุณอาศัยอยู่ใน NSW คุณยังสามารถใช้ NSW Sexual Health Infolink ที่หมายเลข 1800 451 624 เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถซื้อยา PrEP ได้